

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.**

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IV đã tiến hành kỳ họp thứ 15 trong 3 từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 1993, kỳ họp đã nghe:

1/ Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về các chương trình hành động nhằm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp lần thứ 4 và nghị quyết của Ban Chấp hành Thành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh họp lần thứ 7 về các vấn đề:

- Văn hóa - Văn nghệ
- Giáo dục - Đào tạo
- Giải quyết các tệ nạn xã hội: mãi dâm, ma túy, phòng chống Sida...
- Về dân số và kế hoạch hóa gia đình
- Vấn đề bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

2/ Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống hàng giả và kinh doanh trái phép 5 tháng đầu năm 1993.

3/ Nghe ý kiến thăm định của Ban Văn hóa - xã hội về 5 chuyên đề đã báo cáo tại kỳ họp.

4/ Bầu bổ sung 3 thành viên Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.

Căn cứ ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp, Hội nghị nhất trí,

## **QUYẾT NGHỊ**

### **I. VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ:**

1/ Nhất trí với đánh giá tình hình hoạt động văn hóa - văn nghệ trong thời gian qua, ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp, các nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ đã tạo được một số chuyển biến mới đáp ứng ngày càng khá hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ của nhân dân thành phố.

Song, mặt yếu kém và tồn tại còn nhiều, nhất là sự yếu kém trong quản lý nhà nước, hiệu lực quản lý nhà nước thấp vì thiếu kiên quyết, chưa nghiêm. Việc tuyên truyền vận động tạo thành phong trào quần chúng tham gia xây dựng sự nghiệp văn hóa văn nghệ còn yếu.

Thực trạng tình hình văn hóa - văn nghệ của thành phố cần đặc biệt quan tâm trên 2 mặt:

- Nếp sống, cách sống và đạo đức xã hội đang bị tác động mạnh của nền kinh tế thị trường, của mãnh lực đồng tiền.

- Còn lưu truyền các văn hóa phẩm có nội dung độc hại, nhất là trên lĩnh vực xuất bản văn học, phim ảnh, đặc biệt về băng video và băng nhạc Karaoke; lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, phản động.

2/ Nhất trí về chương trình và các giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thực hiện các mục tiêu về văn hóa - văn nghệ đã được đề ra trong các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 và Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đảng lần thứ 7.

Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp đặc biệt xem trọng việc tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nhập văn hóa phẩm, xuất bản, quảng cáo, hoạt động vũ trường.

Tăng cường về mặt tổ chức và đáp ứng yêu cầu kinh phí để thực hiện chương trình hành động đã trình trước kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV. Tạo mọi điều kiện để sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, hoạt động của các đoàn xung kích, trang bị hiện đại các phương tiện thu hình, thu băng, in ấn, kiểm tra cho ngành văn hóa - văn nghệ nhằm đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của quần chúng (nhất là các xã vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, xóm lao động), góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đổi mới hiện nay.

3/ Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu việc thành lập quỹ văn hóa của địa phương nhằm đáp ứng hoạt động chủ động và ổn định về văn hóa - văn nghệ.

## **II. VỀ GIẢI QUYẾT CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI, MÃI DÂM, MA TÚY VÀ PHÒNG CHỐNG SIDA:**

1/ Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với nhận định của Ủy ban nhân dân thành phố về thực trạng hoại động mãi dâm, ma túy tại thành phố:

“Trong những năm gần đây, tình hình mãi dâm, ma túy phát triển mạnh, là nguy cơ lây nhiễm HIV/SIDA ở thành phố, trở thành căn bệnh xã hội trầm trọng, đang là mối quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố, đòi hỏi toàn xã hội phải tập trung giải quyết”.

2/ Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí về quan điểm giải quyết tệ nạn mãi dâm, ma túy của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức hoạt động mãi dâm và tổ chức mua bán ma túy là hành vi phạm pháp, là trái đạo đức và thuần phong mỹ

tục của dân tộc Việt Nam, là nguyên nhân lây truyền HIV/SIDA, một căn bệnh xã hội nguy hiểm đe dọa sự tồn tại của cả dân tộc.

Do đó phải áp dụng đồng bộ, kiên quyết bằng mọi biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội này.

3/ Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý một số việc sau đây:

- Nghiêm trị bọn chủ chứa, dặt mồi, tổ chức sextour, nhất là những kẻ kinh doanh tình dục đối với vị chưa thành niên.

- Từ nay đến cuối năm 1993 cần mở một đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, đến tận xóm ấp tổ dân phố và trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang về tác hại của việc nhiễm vi-rút HIV/SIDA; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và thành phố về việc chống tệ nạn mại dâm, ma túy và kế hoạch phòng chống HIV/SIDA.

- Ủy ban nhân dân thành phố cần nghiên cứu xây dựng chính sách bảo hiểm cho các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên phục vụ tại các cơ sở có bệnh nhân nhiễm HIV/SIDA bảo đảm an toàn và an tâm cho số anh chị em này.

- Định chế độ kiểm tra sức khỏe theo định kỳ đối với cán bộ, nhân viên phục vụ trong các khách sạn, vũ nữ phục vụ tại các vũ trường. Có chế độ đãi ngộ cho các chiến sĩ công an, cán bộ công nhân viên ngành lao động và thương binh xã hội được giao nhiệm vụ truy quét các đối tượng mại dâm, ma túy.

- Bằng mọi biện pháp, từ nay đến cuối năm 1993 phải tạo cho được một sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và giảm mạnh tệ nạn mại dâm, ma túy.

### **III. VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:**

1/ Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí đánh giá sự nghiệp giáo dục - đào tạo của thành phố trong những năm qua có thu được một số tiến bộ rõ rệt. Kết quả các kỳ thi khá hơn, số học sinh bỏ học giảm, tình trạng học ca ba đã được giải quyết căn bản, trang thiết bị phục vụ học tập cho học sinh được đầu tư khá, chủ trương xã hội hóa và đa dạng hóa giáo dục đã đem lại những kết quả đáng khích lệ...

Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo còn nhiều tồn tại cần tập trung quan tâm:

- Việc quy hoạch hệ thống giáo dục - đào tạo cho phù hợp với tình hình thành phố và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian trước mắt và lâu dài chưa rõ, chưa cụ thể.

- Giải quyết tình trạng yếu, kém, khó khăn cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo các huyện ngoại thành còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến quan trọng.

- Phương hướng quy hoạch trường lớp, cấp học, đào tạo nghề; xã hội hóa giáo dục; đa dạng hóa giáo dục nhằm thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết Ban chấp hành Thành Đảng bộ họp lần thứ 7 đã đề ra, ngành chưa thể hiện rõ.

2/ Nhất trí với mục tiêu và chương trình đã đề ra cho những năm 1993 - 1995. Tuy nhiên phải cụ thể hơn và giải quyết sớm những vấn đề tồn tại đã nêu ra ở phần trên.

3/ Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân sớm có kế hoạch cụ thể về việc đào tạo nhân tài, cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật, quản lý bậc cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh và trình độ hiện đại trong những năm 1993 - 1995 và những năm tiếp theo.

4/ Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết trong tháng 6 năm 1993 tiền nợ giáo viên phổ cập cấp I và xóa mù chữ. Đồng thời cùng Bộ Giáo dục-đào tạo giải quyết kinh phí cho kế hoạch năm 1993 - 1994.

5/ Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt hè năm 1993, kế hoạch khai giảng năm học 1993 - 1994 và chương trình hành động vì trẻ em thành phố.

#### **IV. VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ VẤN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN:**

1/ Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với chương trình hành động đã trình tại kỳ họp 15.

2/ Hội đồng nhân dân thành phố xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- Về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình cần cấp thêm kinh phí cho khâu giáo dục, tuyên truyền, cung cấp rộng rãi dụng cụ phòng tránh thai để bảo đảm kế hoạch hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên.

3/ Hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ và các Bộ làm việc với thành phố tìm biện pháp ngăn chặn tăng dân số cơ học do di dân từ các tỉnh khác đến thành phố.

- Nhất trí việc xây dựng thí điểm Bệnh viện miễn phí Cần Giờ nhằm giải quyết trị bệnh cho nhân dân nghèo vùng căn cứ cách mạng có nhiều khó khăn về nhiều mặt. Đồng thời chấn chỉnh, thực hiện tốt chế độ miễn, giảm viện phí trong các bệnh viện.

- Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh vấn đề bảo hiểm y tế. Ngành y tế phải bảo đảm các mục tiêu và mục đích chủ trương lớn này của thành phố.

- Đầu tư nâng cấp tuyến y tế cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân, tham gia tốt chương trình sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.

#### **V. VỀ VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG, CHỐNG HÀNG LẠU, HÀNG GIẢ, KINH DOANH TRÁI PHÉP:**

1/ Hội đồng nhân dân thành phố hoan nghênh Ban Chỉ đạo chống tham nhũng thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghị quyết về vấn đề chống tham nhũng của Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đấu tranh chống tham nhũng đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác chống buôn lậu, hàng giả, kinh doanh trái phép tuy có nhiều cố gắng, phát hiện ngăn chặn được nhiều vụ, nhưng vẫn còn nhiều phức tạp, quan điểm giữa các ngành từ Trung ương đến địa phương chưa thống nhất, sự phối hợp giữa các địa phương chưa đồng bộ, nên kết quả chưa cao, ngăn chặn chưa triệt để, đang làm mối đe dọa lớn của sản xuất trong nước.

2/ Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ban chống tham nhũng thành phố tiếp tục thúc đẩy đấu tranh chống tham nhũng, kịp thời ngăn chặn và xử lý các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong tất cả các cơ quan nhà nước, các cấp và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Đối với các đơn vị cho đến nay không thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng và chưa có kế hoạch nội dung chống tham nhũng cụ thể tại đơn vị theo tinh thần Quyết định 114/TTg ngày 21 tháng 11 năm 1992, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp 13 thì yêu cầu kiểm điểm và xử lý người đứng đầu đơn vị và báo cáo kết quả xử lý tại kỳ họp 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV tới.

3/ Hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan sớm giải quyết các vụ việc tiêu cực lớn đã thanh tra:

- Vụ 51,8 tấn bột ngọt ở nhà máy bột ngọt Thiên Hương.
- Vụ Xí nghiệp liên hiệp Rượu bia và nước giải khát II.
- Sớm định ra xét xử vụ Đỗ Minh Lý bỏ trốn nước ngoài.

4/ UBND thành phố làm việc với Chính phủ, các ngành bảo vệ pháp luật tìm ra các biện pháp chống buôn lậu, hàng giả và kinh doanh trái phép hữu hiệu hơn để tiếp tục đẩy cuộc đấu tranh này lên một bước mới có hiệu quả cao hơn để bảo đảm sản xuất trong nước ổn định và phát triển.

## **VI. VẤN ĐỀ KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:**

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí đề ra một khoản kinh phí thỏa đáng để thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động đã trình trước kỳ họp. Trước mắt từ nay đến hết năm 1993 chi thêm khoảng 40 tỷ đồng.

Số kinh phí này lấy từ tỷ lệ được hưởng do thu thuế vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, nguồn thu từ Trung ương chi hỗ trợ cho các chương trình thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nguồn vận động các tổ chức xã hội, từ thiện trong và ngoài nước ủng hộ v.v...

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính tính toán cụ thể và đưa vào báo cáo điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 1993.

- Sự nghiệp văn hóa - văn nghệ, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là chống mãi dâm, ma túy, ngăn chặn lây lan virus HIV/SIDA - là sự nghiệp của toàn xã hội, toàn dân. Hội đồng nhân dân thành phố tha thiết kêu gọi cử tri thành phố, các đoàn thể, các tổ chức xã hội hãy vì sự phát triển, sự sống còn của thành phố, ra sức góp phần tích cực

tham gia thực hiện các chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV.-

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN KỲ HỌP**  
**Chủ tịch HĐND thành phố**  
**Lê Khắc Bình**